

สรุปรายงานความก้าวหน้า ในการขับเคลื่อนแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจสำนักส่งเสริมสุขภาพ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖)

ลำดับ	ชื่อประเด็นผลงาน	ประเภทผลงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (✓)						ผู้รับผิดชอบ
				ศึกษารวบรวมข้อมูล	โครงร่าง	ดำเนินการวิจัย	สรุปผล	เผยแพร่	การนำไปใช้	
๑	สถานการณ์และผลลัพธ์ของการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสนับสนุนของเจ้าของสถานประกอบการ	งานวิจัย	๒๕๖๕ - ๒๕๖๖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กองอนามัยวัยทำงาน
๒	การศึกษาลักษณะอาการและผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย	งานวิจัย	มิถุนายน ๒๕๖๕ - พฤษภาคม ๒๕๖๖	✓	✓	✓	✓			กองมารดาและทารก
๓	รูปแบบการพัฒนาครอบครัวชุมชนรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่	งานวิจัย	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	✓	✓	✓				กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
๔	การศึกษาสถานการณ์ปัจจัยกำหนดสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน	งานวิจัย	พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - เมษายน ๒๕๖๖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

สรุปรายงานความก้าวหน้า ในการขับเคลื่อนแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจสำนักส่งเสริมสุขภาพ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖)

๑. สถานการณ์และผลลัพธ์ของการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ โดยความร่วมมือของพนักงานและการสนับสนุนของเจ้าของสถานประกอบการ

ผลการดำเนินงาน ๑.๑ การศึกษารวบรวมข้อมูล ๑.๒ จัดทำโครงร่าง ๑.๓ การดำเนินการวิจัย ๑.๔ เผยแพร่ ทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ และส่งผลงานสมัครของรับรางวัลเลิศรัฐ ปี ๒๕๖๖ (TPSA)

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ การเก็บข้อมูลช่วงสถานการณ์โควิดทำให้ล่าช้า

การนำไปใช้ประโยชน์ : ร่างคู่มือ ๑๐ packages

๒. การศึกษาลักษณะอาการและผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย

ผลการดำเนินงาน ๒.๑ การศึกษารวบรวมข้อมูล ๒.๒ จัดทำโครงร่าง ๒.๓ การดำเนินการวิจัย ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแปรที่กำหนด โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ SPSS และร่วมกันอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแปรที่กำหนด

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เนื่องจากเป็นการศึกษาโรคอุบัติใหม่และเป็นกลุ่มตัวอย่างเฉพาะ จึงมีพบการศึกษาที่เกี่ยวข้องค่อนข้างน้อย และผลงานที่พบทวนทั้งหมดเป็นการศึกษาในต่างประเทศ

แผนการดำเนินงานต่อไป : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

๓. รูปแบบการพัฒนาครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่

ผลการดำเนินงาน ๓.๑ การศึกษารวบรวมข้อมูล ๓.๒ จัดทำโครงร่าง ๓.๓ การดำเนินการวิจัย ผ่านการรับรอง EC กรมอนามัย

แผนการดำเนินการต่อไป ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ภาคกลาง อำเภอกำแพงแสน และอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม (นิเทศ ติดตาม และประเมินผล) วันที่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ , ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบูรณาการพัฒนาระบบข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพครอบครัว ชุมชน , ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ในระดับพื้นที่

แผนการดำเนินงานต่อไป : การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบครัว ชุมชนต้นแบบและเชิดชูเกียรติพื้นที่ที่มีการดำเนินงานดีเด่น “สานพลังครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ปี ๒๕๖๖” วันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๔. การศึกษาสถานการณ์ปัจจัยกำหนดสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน

ผลการดำเนินงาน ๔.๑ การศึกษารวบรวมข้อมูล ๔.๒ จัดทำโครงร่าง ๔.๓ การดำเนินการวิจัย ๔.๔ สรุปผลรายงานการศึกษาสถานการณ์ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน ๔.๕ เผยแพร่ ทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ

การนำไปใช้ประโยชน์ :

๑. **เชิงนโยบาย** : พัฒนานโยบายเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของครอบครัว ตามปัจจัยกำหนดสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน

๒. **เชิงวิชาการ** : ๒.๑ จัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพรายครัวเรือน (Individual wellness family) ๒.๒ สร้างชุดความรู้ครอบครัว ชุมชน รอบรู้ภาวะสุขภาพ

๒.๓ สร้างระบบการเสริมสร้างพลังของครอบครัวผ่านแอปพลิเคชัน